



รายงานผล การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม ในการดำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม
อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาค ส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการร่วมกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งร่วม ประเมินผลในการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งแนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและภาคเอกชน เพราะจะทำให้ประชาชนได้มีการเรียนรู้พัฒนากิจการสาธารณะผ่านกิจกรรมร่วมกัน ลักษณะดังกล่าว จะทำให้ภาครัฐกับภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเกิดความใกล้ชิดกัน มีการร่วมมือร่วมใจกันในทุกกิจกรรมการ ดำเนินงานก็จะเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายภาคส่วน ได้แก่ อาทิ เช่น การมีส่วนร่วม ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ สถานประกอบการ สถาบัน ศาสนา และสถาบันสังคมอื่นที่ เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการ วางแผน ร่วม ดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการหรือ กิจกรรมดังรายงานในเล่มนี้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำรายงานในครั้งนี้จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ทุกท่านนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน หรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารสู่สาธารณชน ต่อไป เพื่อนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทนำ	๑ - ๕
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ตำบลบ้านหินโงม	๖ - ๘
การประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านหินโงม	๙

บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติสิทธิประชาชนไว้ในหลาย ๆ มาตรา โดยให้ประชาชนได้ มีสิทธิในการเข้าร่วมดำเนินการใดๆ ของรัฐที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดกระแสการตื่นตัวของประชาชนในเรื่องการเรียกร้องสิทธิในการ รับรู้ และสิทธิในการรับรู้และสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น รวมทั้งการรวมตัวกันเป็นกลุ่มประชาสังคม ในการเข้ามา มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการบริหารงานภาครัฐให้มีความโปร่งใสเป็นธรรม หรือมีการเรียกร้อง ให้มี การเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการโดยตรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ภาครัฐจำเป็นต้องมี การปรับตัวและเปิดระบบราชการที่ยอมรับและเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในการบริหารราชการที่มีความ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดให้ประชาชนเข้า มา มีบทบาทตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์และร่วมประเมินผล อันจะนำไปสู่ การยอมรับและร่วมมือ ในการขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ใน การบริหารราชการแผ่นดินให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Participation) มีความหมายหลากหลาย และใช้คำ ภาษาอังกฤษ แตกต่างกัน เช่น Popular Participation, People Participation และ Public Participation ซึ่งต่างก็มี เป้าประสงค์และเนื้อหาสาระไปในทางเดียวกัน ในเอกสารฉบับนี้ใช้คำว่า Citizen Participation เป็นหลัก การมี ส่วนร่วม (Participation) เป็นคำที่เกิดและอยู่เคียงคู่กับการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย เนื่องจากระบบการปกครองนี้ถือว่าอำนาจอธิปไตยซึ่งเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ นั้นมาจากประชาชน ดังนั้นการมีส่วนร่วม ร่วมจึงนำมาใช้ในการบริหารงานแบบประชาธิปไตยและเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของหลัก ธรรมาภิบาล การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมหรือการมีส่วนร่วมในการ บริหารงาน (Participate Management) จะเป็นการที่บุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานทั้งในด้าน การแสดงความคิดเห็นและการปฏิบัติกรมีส่วนร่วม และช่วยสร้างพลังจิตให้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่มี ประสิทธิภาพมากกว่าการ ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งการมีส่วนร่วม ร่วมจะช่วยกระตุ้นให้บุคคลนั้นสนับสนุน เป้าหมายของกลุ่มตลอดจน วัตถุประสงค์รวมขององค์กร สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการประสานสัมพันธ์ ระหว่างภาครัฐ กับประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และพัฒนานโยบาย โครงการและการบริการ สาธารณะให้เป็นไป เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า มามีส่วนเกี่ยวข้องใน กระบวนการตัดสินใจ ภาครัฐ ได้แก่ การวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินการ การรับ ผลประโยชน์ การ ติดตามประเมินผล ทั้งนี้ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการที่ภาครัฐภาค ประชาสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสเรียนรู้ทำความเข้าใจประเด็นนโยบายสาธารณะร่วมกันปรึกษาหารือ ร่วมกัน เพื่อหาหนทาง ที่ดีที่สุด ทุกฝ่ายยอมรับมากที่สุด และมีผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุด

๒. ความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความจำเป็น สำหรับความสำเร็จของการบริหารรัฐกิจโดยเฉพาะการ ดำเนิน โครงการพัฒนาต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการบริหารรัฐกิจจึงเป็นเรื่องประชาชนต้องทำด้วย ความสมัครใจ และเลือกทำในสิ่งที่พวกเขาเห็น ว่าสำคัญต่อตนเองรัฐประศาสนศาสตร์จึงให้ความสำคัญต่อการ มีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

๒.๑ ความสำคัญต่อประชาชนที่มีส่วนร่วม สิ่งที่จะเกิดแก่ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐ ได้แก่

๒.๑.๑ ประชาชนได้เรียนรู้ เนื่องจากกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้ การศึกษาแก่ผู้เข้าร่วม ประชาชนจะได้รับข่าวสารต่าง ๆ และเกิดความเข้าใจในสถานการณ์ และวิชาการที่ซับซ้อน ขึ้นอีก ทั้งยังเพิ่มการมองภาพการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้กว้างขวางขึ้นนอกจากนั้น เมื่อประชาชนได้รับการอธิบาย เหตุผลในการดำเนินนโยบายจากฝ่ายรัฐ ประชาชนก็เรียนรู้และเข้าใจปัญหาได้ดีกว่าเดิม และเมื่อรัฐได้ฟัง เหตุผลจากทางประชาชนก็ทำให้ผลการตัดสินใจจะดีกว่าเดิม เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมมากขึ้นเพราะเห็นประโยชน์และมีความชัดเจนในการทำงานของภาครัฐ

๒.๑.๒ ประชาชนได้รับการพัฒนาจากการเรียนรู้ที่ประชาชนได้รับ ผลที่ตามมาคือ ประชาชนได้รับ การพัฒนาและเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมจะช่วยให้คนที่มีส่วนร่วมมีความรู้สึกรับผิดชอบ มีมโนธรรม และ มีความตระหนักในความสามารถของตนเอง ทำให้ประชาชนสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้ และจะเป็นคน ที่มองสังคมอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วริเริ่มเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยตนเอง ด้วยวิธีการที่ตนคิดว่าถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงสังคมก็จะใช้แนวทางที่สร้างสรรค์กระตือรือร้นและตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของ บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ที่มีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงสังคม โดยระบบการมีส่วนร่วม ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกเป้าหมาย การระดมทรัพยากร การดำเนินโครงการ เพื่อให้ชุมชนเพิ่มการพึ่งตนเอง (Self-Reliant)

๒.๑.๓ ให้ความสำคัญกับคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา คนเป็นศูนย์กลางของการ พัฒนา เน้นการมี ส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะผู้หญิง เยาวชน และผู้ไม่รู้หนังสือ) ใน กระบวนการของการพัฒนา การเข้าร่วมของประชาชนจึงเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติที่นำผลสำเร็จมาสู่โครงการ และแผนงานต่าง ๆ

๒.๑.๔ ปรับปรุงผลลัพธ์ทางสังคม เมื่อองค์การภาครัฐยอมสละอำนาจความรับผิดชอบ ในการ ตัดสินใจแก่กลุ่มประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ความร่วมมือจากประชาชนมากขึ้น การตัดสินใจนโยบายก็ จะเกิดจากการปรึกษาหารือกันอย่างแท้จริงจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน ผลลัพธ์ทาง สังคม ก็เกิดจากการประนีประนอมและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในหลาย ๆ ด้าน

๒.๒ ความสำคัญต่อการบริหารงานภาครัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน ภาครัฐ ไม่ใช่กระบวนการที่ไร้คุณค่า ทั้งยังเป็นสิ่งที่ผู้บริหารงานภาครัฐจะต้องทำให้เป็นจริง ความสำคัญของการมีส่วนร่วม ต่อการบริหารงานภาครัฐมีดังนี้

๒.๒.๑ งานสำเร็จมากและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ในสถานการณ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับฟัง เหตุผลของกัน และกัน จะทำให้งานที่ร่วมมือกันสำเร็จในเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่มีการประท้วงการเผชิญหน้า กัน การขัดแย้ง กัน หรือการฟ้องร้องกัน นโยบายที่กำหนดก็เกิดจากความเห็นพ้องต้องกันของทุก ๆ ฝ่าย ย่อมจะส่งผล ให้การปฏิบัติดีขึ้น นอกจากนั้น ประชาชนสามารถระดมทรัพยากรของฝ่ายตน สนับสนุนการ ปฏิบัติ ทั้งยังเกิด ความเชื่อมั่นว่า การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ความสำเร็จของงาน ก็จะปราศจาก คำถาม ในเชิงลบ การบริหารงานภาครัฐก็จะประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัด

๒.๒.๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความใกล้ชิดกับประชาชนและไวต่อความรู้สึกห่วงกังวลของ ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำงานในโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน จะค่อย ๆ เพิ่มความรู้สึกไวต่อ ความ ห่วงกังวลของสาธารณชน ว่าสาธารณชนจะมองการปฏิบัติงานขององค์การตนอย่างไร การนำเอา ความรู้สึกมา พุด กันทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความตระหนักถึงการตอบสนองที่เป็นไปได้ต่อกระบวนการและการ ตัดสินใจต่าง ๆ ให้ เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และเมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ความ ใกล้ชิดกับ

ประชาชนของ เจ้าหน้าที่ก็จะมากขึ้น นอกจากเจ้าหน้าที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากประชาชนแล้ว เจ้าหน้าที่ยังได้รับความไว้วางใจ จากประชาชนอีกด้วย

๒.๒.๓ ส่งเสริมแนวทางพัฒนาจากล่างขึ้นบน การพัฒนาจากล่างขึ้นบน ผู้ได้ประโยชน์ จะมีส่วนร่วมในองค์การในการกำหนดชนิดพัฒนาตามที่ต้องการและอาจจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติและดำเนิน โครงการ และ/หรือติดตามผลการพัฒนาในโครงการพัฒนาภาครัฐที่มีกำหนดงานแบบจากบนลงล่างแล้ว ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะประชาชนไม่สนับสนุน โครงการที่สำเร็จจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง (Active Participation) จากประชาชน ทั้งในการตัดสินใจและดำเนินโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการจากล่างขึ้น บน จะสนองความต้องการของประชาชนและภาครัฐจะลดภาระต่าง ๆ ลงไปได้

๒.๒.๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเพื่อจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืน รัฐบาลในแต่ละประเทศ ที่ตระหนัก ในปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น จะต้องมีการวางแผนแบบบูรณาการที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น พร้อม ๆ กับการพิจารณาถึงนโยบายของชาติและความสามารถในการตอบสนองของ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายเพื่อจัดการการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นเครื่องมือในการวางแผนระยะยาว โดย การตัดสินใจจะเป็นมติเอกฉันท์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับการ สนับสนุนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนสมาชิกเครือข่ายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาล องค์กร พัฒนา เอกชน ตัวแทนจากกลุ่มพ่อค้าและชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และกลุ่ม ผลประโยชน์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดสินใจของเครือข่ายเพื่อจัดการพัฒนาที่ยั่งยืนจึง เป็นอำนาจที่มาจาก กระบวนการที่โปร่งใส มีเหตุผลได้ผลลัพธ์ที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็น ผลประโยชน์ของประชาชนโดย ส่วนใหญ่

๓. ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น เนื่องจากกระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณชนจะช่วย สร้าง ความกระฉับกระเฉงให้กับวัตถุประสงค์และความต้องการของโครงการหรือนโยบาย และบ่อยครั้งที่การมีส่วนร่วมของ ประชาชนนำมาสู่การพิจารณาทางเลือกใหม่ ๆ ที่น่าจะเป็นคำตอบที่มีประสิทธิผลที่สุดได้

๒. ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง แม้ว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะต้องใช้ เวลา และ มีค่าใช้จ่ายมากกว่าการตัดสินใจฝ่ายเดียว แต่การตัดสินใจฝ่ายเดียวที่ไม่คำนึงถึงความต้องการ แท้จริงของ ประชาชนนั้น อาจนำมาซึ่งการโต้แย้งคัดค้านหรือการฟ้องร้องกัน อันทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงใน ระยะยาว เกิด ความล่าช้า และความล้มเหลวของโครงการได้ในที่สุด

๓. การสร้างฉันทามติ การมีส่วนร่วมของประชาชนจะสร้างข้อตกลงและข้อผูกพันอย่างมั่นคง ใน ระยะ ยาวระหว่างกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน ช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ลดข้อโต้แย้งทาง การเมือง และ ช่วยให้เกิดความชอบธรรมต่อการตัดสินใจของรัฐบาล

๔. การนำไปปฏิบัติง่ายขึ้น การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำให้ประชาชนมีความรู้สึก ของ การเป็นเจ้าของการตัดสินใจนั้น และทันทีที่การตัดสินใจได้เกิดขึ้น พวกเขา ก็อยากเห็นมันเกิดผลในทาง ปฏิบัติ และยังอาจเข้ามาช่วยกันอย่างกระตือรือร้นอีกด้วย

๕. การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด เพราะการเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่าง ๆ เข้ามา แสดง ความ ต้องการและข้อห่วงกังวลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ จะช่วยลดโอกาสของการโต้แย้งและการแบ่งฝ่าย ที่จะเป็น ปัจจัยให้เกิดการเผชิญหน้าอย่างรุนแรงได้

๖. การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม เนื่องจากกระบวนการตัดสินใจที่โปร่งใส และ เปิด โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม จะสร้างความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชนและเกิดความชอบธรรม โดยเฉพาะ เมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องที่มีการโต้แย้งกัน

๗. การคาดการณ์ความห่วงกังวลและทัศนคติของสาธารณชน เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มา ทำงานร่วมกับสาธารณชนในกระบวนการมีส่วนร่วม พวกเขาจะได้รับรู้ถึงความห่วงกังวล และ มุมมองของ สาธารณชนต่อการทำงานขององค์กร ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาตอบสนอง ของ สาธารณชน ต่อกระบวนการและการตัดสินใจขององค์กรได้

๘. การพัฒนาภาคประชาสังคม ประโยชน์อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ ทำให้ ประชาชนมีความรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหาโครงการและกระบวนการตัดสินใจของรัฐ รวมทั้งเป็นการฝึกอบรม ผู้นำ และทำให้ประชาชนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและเครือข่ายภาคประชาสังคม ทุกภาค ส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการร่วมกิจกรรม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินงาน ร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้ง ร่วมประเมินผลในการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งแนวคิดการบริหาร จัดการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาสังคม ภาคประชาชนและภาคเอกชน เพราะจะทำให้ประชาชนได้มีการเรียนรู้พัฒนากิจการสาธารณะผ่านกิจกรรม ร่วมกัน ลักษณะดังกล่าวจะทำให้ภาครัฐกับภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเกิดความใกล้ชิดกัน มีการ ร่วมมือ ร่วมใจกันในทุกกิจกรรมการดำเนินงานก็จะเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเกิดการมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม หลากๆ ภาคส่วน อาทิเช่น การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน หน่วยงาน ราชการ สถานประกอบการ สถาบันศาสนา และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการ วางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล โดยสามารถสรุปรายงานผลการ ดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม ดังต่อไปนี้

๑. การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

๒. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

การดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาพกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบ้านหินโงม



รายงานผล การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบ้านหินโงม การประชุมเรื่อง การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ร่วมกับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ในวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ (เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านหินโงม เพื่อร่วมกันพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมไว้ว่าอย่างไร

สรุปผลการติดตามและประเมินผล จากการติดตามและประเมินผลฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ ปฏิบัติงานจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม มีดังนี้

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งภายใต้ ข้อจำกัดทางด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการ ตามแผนที่กำหนดไว้ได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ในอัตราสูง

๒. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลากหลาย ประเด็นปัญหาความต้องการ ทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่ แท้จริงของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่เพียงพอกับจำนวน ประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๓. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังคงมีความ ต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณ

๔. การจัดกิจกรรมและดำเนินงานโครงการในยุทธศาสตร์ที่ต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีเปอร์เซ็นต์ร้อยละการดำเนินการได้มาก เนื่องจาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ เช่น โครงการเกี่ยวกับการ บริหารงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ การเลือกตั้ง การจัดทำแผนพัฒนา ยาเสพติด การช่วยเหลือประชาชน การ ป้องกันภัย การรักษาความสงบ การลดอุบัติเหตุและอาชญากรรม สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมได้ปานกลาง เนื่องจาก มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้างถนน น้ำประปารางระบายน้ำ ไฟฟ้า การเกษตร เศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมได้มากแต่เนื่องจาก มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และมีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นจำนวนมาก

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย์กรรม เช่น โครงการเกี่ยวกับ การส่งเสริมด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมได้น้อย เนื่องจาก มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เช่น โครงการเกี่ยวกับ สาธารณสุข สังคมสงเคราะห์การกีฬาผู้สูงอายุ ผู้พิการ การจัดการขยะชุมชน การพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมได้ปานกลาง เนื่องจาก มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว เช่น โครงการเกี่ยวกับ การปลูกป่า อนุรักษ์แหล่งน้ำ สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมได้ปานกลาง เนื่องจาก มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทางการศึกษาและการกีฬา เช่นโครงการ เกี่ยวกับการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว เด็กเยาวชน สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมได้ปานกลาง เนื่องจาก มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล

๑. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอ โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วน จังหวัดแพร่ รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตาม แผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

๒. การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ควรมีการวางแผนและมีการเตรียมความพร้อมในด้าน โครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับงบประมาณจัดสรรจากหน่วยงานอื่น เช่น งบประมาณจังหวัด โครงการเร่งด่วนจาก หน่วยงานอื่น

๓. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่นให้ออกมา ในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม กับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผน ที่กำหนดไว้

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ได้นำข้อเสนอแนะ ข้อตกลง และมติที่ประชุมดังกล่าวไปดำเนินการจัดทำ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การดำเนินงานหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาพกิจกรรม การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม



รายงานผล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ประชุมเรื่อง
พิจารณาร่างจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม
ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาตำบลบ้านหินโงม, โรงเรียนบ้านหินโงม, โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง, โรงเรียนบ้านตลิ่ง
ชัน-สร้างแก้ว, โรงเรียนบ้านศรีชมชื่น, รพ.สต.บ้านหินโงม, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สัตว์ส่วนประชาคม ท้องถิ่น(ระดับ
ตำบล) ในวันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เป็นการดำเนินการใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เพื่อเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมไว้ว่าอย่างไร

ที่ประชุมมีมติให้นำข้อมูลโครงการตามร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน